

Số: /KCN-DN

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2024

V/v tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động và chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Văn bản số 2169/UBND-KGVX ngày 29/4/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động và chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, trong thời gian gần đây, số vụ tai nạn nghiêm trọng, tai nạn lao động chết người trên địa bàn cả nước và trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng, tai nạn lao động không chỉ xảy ra trong quá trình sản xuất tại các doanh nghiệp mà còn xảy ra trong quá trình thi công xây dựng các công trình dân dụng. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhiều vụ tai nạn xảy ra có nguyên nhân là người sử dụng lao động chưa tổ chức huấn luyện đầy đủ về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động; công tác giám sát, chỉ đạo đảm bảo ATVSLĐ ở một số cơ sở còn lỏng lẻo; ý thức tuân thủ các quy định về an toàn lao động, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân của một số lao động chưa cao; còn có máy, thiết bị sản xuất chưa được kiểm tra, bảo dưỡng tốt nên phát sinh sự cố trong quá trình hoạt động.

Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp KCN, Ban Quản lý các KCN yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

- Các doanh nghiệp sử dụng lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ phối hợp với công đoàn cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ; thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc xây dựng và thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 76 Luật An toàn, vệ sinh lao động, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về ATVSLĐ và báo cáo tai nạn lao động theo quy định.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, QLDN.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Quý**